
 

ข่าวแจก 
กสม. เสนอแนะ แก้ไขประกาศการยางแห่งประเทศไทย ให้สามารถขึน้ทะเบียนคนกรีดยางรายย่อยทีไ่ม่มี

เอกสารสิทธ์ิเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามกฎหมาย แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิและความเหลือ่มล า้ 

เม่ือวนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๖๐ นายวสั ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
กล่าวว่า เม่ือเร็ว ๆ น้ี ท่ีประชุม กสม.ดา้นการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครอง ไดพ้ิจารณาและมีมติ 
ส่งเร่ืองไปใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกนัทบทวนและ
แกไ้ขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของกลุ่มคนกรีดยาง
รายย่อยซ่ึงมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้ น ให้สอดคล้องกับเหตุผลและเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

นายวสั กล่าวว่า สืบเน่ืองจากมีคนกรีดยางรายย่อยในจังหวดัภาคใต้รวม ๙๑ คน ร้องต่อ กสม.  
กรณีไดรั้บการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ท าใหเ้สียสิทธิประโยชน์ท่ีจะพึงไดรั้บจากรัฐ จากการท่ีส านกังาน
สาขาของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่รับข้ึนทะเบียนผูร้้องทั้ง ๙๑ คนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 
เน่ืองจากไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือเอกสารรับรองเก่ียวกับท่ีดินมายื่นประกอบการพิจารณา 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศขา้งตน้   

ประธาน กสม. กล่าวว่า มาตรา ๔ ของกฎหมายว่าดว้ยการยางแห่งประเทศไทย ก าหนดให้บุคคล
สามารถขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ไดแ้ก่ (๑) เจา้ของสวนยาง (๒) ผูเ้ช่าหรือผูท้  าสวนยาง และ 
(๓) คนกรีดยาง เกษตรกรท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมีสิทธิท่ีจะยื่นค าขอต่อการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
เพื่อรับการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ รวมทั้งเงินจดัสรรจากกองทุนพฒันายางพาราแลว้แต่ประเภท
ของผูไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียน การท่ีเจา้หน้าท่ีของ กยท. ไม่รับข้ึนทะเบียนผูร้้องโดยอา้งว่าไม่มีคุณสมบติั 
ตามประกาศขา้งตน้ท่ีออกตามความในมาตรา ๔ ของกฎหมายว่าดว้ยการยางแห่งประเทศไทย เน่ืองจากไม่มี
เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือเอกสารรับรองเก่ียวกบัท่ีดินมายืน่ประกอบการพิจารณา 

นายวสั กล่าวต่อว่า การก าหนดคุณสมบติัดังกล่าวตามประกาศขา้งตน้จึงมีลกัษณะเป็นการจ ากัด 
สิทธิพลเมืองท่ีประกอบอาชีพเป็นคนกรีดยางรายย่อยซ่ึงมีสิทธิได้รับผลผลิตจากตน้ยางในสวนยางนั้น 
เกินสมควร นอกจากน้ียงัพบว่า คนกรีดยางโดยชอบด้วยกฎหมายอีกจ านวนหน่ึงไม่ได้รับการรับรอง 
จากเจา้ของสวนยาง เน่ืองจากเจา้ของสวนยางบางรายไม่ตอ้งการรับรองคนกรีดยางเกินจ านวน ๔ คน  
ท าใหใ้นสวนเดียวกนัมีทั้งผูไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนและไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางได ้



๒ 
 

๒ 

 

“ด้วยเหตุผลข้างต้น กสม. เห็นว่า เน้ือหาของประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการกระทบ
สิทธิของคนกรีดยางรายย่อยเกินสมควร ท าให้ไม่ไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีจะพึงมีพึงได ้ 
เป็นการเลือกปฏิบติัต่อบุคคล ก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรา ๒๗ , ๔๐ 
, ๗๓ และ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลกัสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ท่ีรัฐไทยใหก้ารรับรอง” นายวสั ระบุ  

นางประกายรัตน์ ตน้ธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประธานอนุกรรมการด้าน 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม กล่าวว่า การทบทวนและแกไ้ขประกาศดงักล่าวผูเ้ก่ียวขอ้งควร
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะข้อเสนอของคนกรีดยางรายย่อย 
ท่ีมีสาระส าคญัก าหนดให้ผูท่ี้มีเอกสารรับรองเก่ียวกับท่ีดินซ่ึงเป็นสวนยางท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินท่ีมีหนังสือ
รับรองของคณะกรรมการชุมชนท่ีตนเองเป็นสมาชิก และชุมชนนั้นไดรั้บการรับรองการมีอยู่ของชุมชน 
โดยคณะกรรมการหมู่บา้น หรือสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือสภาองคก์รชุมชน หรือคณะกรรมการ
ประสานเพื่อจัดให้ มีโฉนดชุมชน สามารถมีสิทธิยื่นขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได ้ 
โดยไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องในท่ีดินดงักล่าวแต่อยา่งใด  

นางประกายรัตน์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มคนกรีดยางรายย่อย 
ในระหว่างท่ีด าเนินการแก้ไขประกาศข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาให้ผูถู้กร้องช่วยเหลือเยียวยาคนกรีดยางรายย่อย 
ท่ี ถูกปฏิ เสธไม่ รับข้ึนทะเบียน และ/หรือท่ีย ังไม่ได้ขอข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง  
ตามพระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพลางก่อน เพื่อใหก้ลุ่มบุคคลดงักล่าวสามารถ
เขา้ถึงสิทธิและประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางได้ตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางข้ึนมาใหม่  

“ปัญหาของคนกรีดยางรายยอ่ยท่ีไม่สามารถข้ึนทะเบียนตามกฎหมายไดเ้ป็นปัญหาของความเหล่ือมล ้า 
เน่ืองจากคนท่ีมีอาชีพปลูกหรือกรีดยางไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีใดตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือ CESS และภายหลงั
เม่ือมีการจ าหน่ายผลผลิต กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนนอกเหนือจากจะไม่ไดก้ารช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐ
แลว้ก็จะไม่ได้รับการจัดสรรเงินสงเคราะห์กลบัคืนอีกด้วย ซ่ึงทราบว่ายงัมีเป็นจ านวนหลายแสนคน”  
นางประกายรัตน์ กล่าวในท่ีสุด 

 

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒๔ กนัยายน ๒๕๖๐ 

 


